



ที่ ศธ ๐๗๐๔๔/๑๗๕๕

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้  
ประจำจังหวัดตรัง ถนนพัทลุง  
อำเภอเมืองตรัง ตง ๙๒๐๐๐

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง แนวทางการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดภัยเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอ ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย คิวอาร์โค้ด แนวทางการประเมินผลงานและปฏิทินขั้นตอนการดำเนินงานฯ

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งแนวทางการประเมินผลงานและปฏิทินขั้นตอนการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดภัยเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๗ และให้แจ้งหน่วยงานการศึกษาเพื่อแจ้งสถานศึกษาในสังกัดที่มีความพร้อมในการส่งผลงานและเข้ารับการประเมินจากคณะกรรมการในระดับต่างๆ ให้ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินงานที่กำหนด

ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตรัง ขอแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดทราบและดำเนินการดังนี้

๑. ส่ง แบบ สร.๑ และสำเนาประกาศรายชื่อสถานศึกษาทั้งหมดที่ผ่านเกณฑ์ประเมินทุกระดับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และไฟล์เอกสารทาง Line ผู้ประสานงาน

๒. ผลงานระดับทอง ส่งใบสมัคร เอกสารผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๗ เรียงตามตัวชี้วัด จำนวน ๖ เล่ม และนวัตกรรมหรือผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ โครงการสถานศึกษาสีขาวฯ จำนวน ๖ เล่ม

๓. ผลงานระดับเพชร ส่งใบสมัคร เอกสารผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๗ เรียงตามตัวชี้วัด จำนวน ๖ เล่ม นวัตกรรมหรือผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศโครงการสถานศึกษาสีขาวฯ จำนวน ๖ เล่ม และผลงานการสร้างและพัฒนาเครือข่ายฯ จำนวน ๖ เล่ม

๔. ผลงานระดับรักษามาตรฐานระดับเพชร ปีที่ ๑ - ๓ ส่งใบสมัคร และเอกสารสรุปผลการดำเนินงานปีการศึกษา ๒๕๖๗ เรียงตามตัวชี้วัด จำนวน ๖ เล่ม

ทั้งนี้ เอกสารผลงานตั้งแต่ระดับทอง - ระดับรักษามาตรฐานระดับเพชร ปีที่ ๓ ให้ส่งคิวอาร์โค้ดไฟล์เล่มเอกสารทุกเล่ม ตามตัวชี้วัดที่กำหนด ให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตรังเป็นผู้รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องตามข้อ ๑ - ๔ ส่งกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง (ชั้น ๒) อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ภายในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ รายละเอียดดังสิ่งส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิกร กาญจนสิทธิ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงาน สกร.ประจำจังหวัดตรัง รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตรัง



กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา

โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๘๔๔๐ , โทรสาร ๐ ๗๕๒๑ ๙๐๑๖

<http://trane.nfe.go.th>